

## Câu Chuyện của Jackson

Jackson sinh trưởng trong một gia đình là các tín hữu trung tín của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Anh ta có cha mẹ nhân từ và đặc biệt rất gần gũi với chị gái của mình là Selena.

Jackson yêu thích phúc âm và có một chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Phục Hồi. Anh ta luôn vui vẻ và là một người có tính cách rất cởi mở. Tuy nhiên, dạo gần đây, thay vì luôn vui vẻ, anh ta thường buồn bã, và càng ngày càng tự cô lập mình. Jackson có một bí mật và không biết phải làm sao về điều đó.

Đã từ rất lâu rồi, Jackson cảm thấy bị thu hút bởi nam giới nhiều hơn là phụ nữ. Trong nhiều năm, anh ta cố gắng lờ đi những cảm nghĩ này hoặc giả vờ như chúng chưa bao giờ tồn tại. Vì chủ đề này chưa bao giờ được nói đến trong nhà anh ta, nên anh ta cảm thấy như đó là một cuộc trò chuyện bị cấm đoán. Đôi khi bạn bè của anh ta đưa ra những lời bình luận xúc phạm về những người đồng tính. Anh ta chỉ có thể nhớ là đã nghe giảng viên và các vị lãnh đạo ở nhà thờ nói rằng đồng tính luyến ái là một tội lỗi nghiêm trọng.

Trước khi phục vụ truyền giáo, Jackson đã nhiều lần khẩn cầu Thượng Đế lấy đi cảm giác thu hút của anh ta với nam giới. Anh ta cảm thấy tự tin rằng nếu anh ta phục vụ truyền giáo, thì những cảm giác này sẽ thay đổi. Tuy nhiên, kể từ khi Jackson hoàn tất công việc phục vụ truyền giáo, cảm giác thu hút của anh ấy với nam giới vẫn tiếp tục. Jackson khao khát muốn được trò chuyện với ai đó, nhưng nỗi lo sợ khiến anh ta im lặng.

Selena nhận thấy anh ta đang rút lui khỏi gia đình mình về mặt tình cảm. Chị ấy có thể nhận thấy nỗi đau trong ánh mắt anh ta. Chị ấy vẫn cầu nguyện cho Jackson và cầu nguyện để biết cách giúp đỡ anh ấy.

Sáng nay, Selena đã hỏi Jackson xem họ có thể cùng nhau đi bộ hay không. Anh ta miễn cưỡng đồng ý. Trong khi đi bộ, họ nói về những chuyện thường ngày. Selena còn khiến Jackson mỉm cười nữa. Cuối cùng, Selena nói: “Jackson, chị biết là có điều gì đó không ổn. Chị có thể thấy điều đó trong ánh mắt em. Em cứ nói cho chị biết đi. Chị thật sự rất lo cho em.”

Jackson đứng yên một lúc lâu. Nước mắt bắt đầu chảy dài xuống mặt anh ta. Cuối cùng, một làn sóng cảm xúc dữ dội trào dâng từ sâu trong lòng anh ta và anh ta nói với giọng run rẩy: “Chị Selena à, em là người đồng tính, và đã như thế từ lâu đến mức em không còn nhớ nữa. Em không biết phải làm gì. Em sợ không biết Bố Mẹ sẽ nói sao nếu họ phát hiện ra. Mọi người trong gia đình mình sẽ hổ thẹn vì em không? Các bạn của em có muốn chơi với em nữa không nếu họ biết là em đồng tính? Tư cách tín hữu của em trong Giáo Hội sẽ ra sao nếu em nói cho vị giám trợ biết? Em không biết là có bao giờ em có thể được hạnh phúc và có gia đình. Em cảm thấy như Thượng Đế đã bỏ rơi em.”

Jackson ôm lấy đầu và nhìn chằm chằm xuống đất. Sau một hồi lâu, anh ta nói khẽ: “Chị Selena ơi, em xin lỗi vì đã làm chị thất vọng. Chị đừng nói với ai nhé. Em cảm thấy thật lạc lõng và hoang mang.”

### Các Câu Hỏi Thảo Luận

1. Anh chị em có cảm nghĩ gì khi nghĩ về kinh nghiệm của Jackson? Tại sao có thể là rất khó để đề cập đến những cảm giác về sức thu hút đồng tính với một người trong gia đình, bạn bè thân thiết, hoặc vị lãnh đạo trong Giáo Hội?
2. Anh chị em sẽ cảm thấy như thế nào nếu mình là Selena? Selena có thể làm gì để đáp lại với sự thấu hiểu và cảm thông?
3. Một sự hiểu biết chính xác về những lời dạy của Chúa đối với sức thu hút đồng tính có thể giúp đỡ cả Selena và Jackson như thế nào? Tại sao đôi khi những lời giảng dạy này có thể là khó để chấp nhận?
4. Làm thế nào Jackson và Selena có thể nhìn nhận sức thu hút đồng tính với một quan điểm vĩnh cửu?
5. Jackson có thể tìm đến đâu để được hướng dẫn, khích lệ, và được giúp đỡ nhiều hơn?